

สีสัน แสงไฟ ควันหลงส่งท้ายปี

นำเสนอเมื่อ : 7 ม.ค. 2552

สีสัน แสงไฟ ส่งท้ายปี

คริสต์มาสผ่านไป ได้เวลานับถอยหลังเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ บางคนอาจกำลังอยู่ในเมืองเหนือ สัมผัสบรรยากาศหนาวๆ ฉลองเทศกาลด้วยความหนาวเหน็บ หรือบางคนอาจจะคิดว่าอยู่ที่ไหนก็ได้ ถ้าได้อยู่กับครอบครัว หรือคนที่ใช่

สัปดาห์นี้ ขอเอาใจคนกรุงที่ไม่มีที่ไป หรือติดภารกิจ ไม่ได้ออกไปฉลองรับลมหนาว และต้อนรับศักราชใหม่ที่ไหน เดินเที่ยว ทามกลางถนนแห่งแสงสียามราตรีของกรุงเทพมหานคร



จุดเริ่มต้นเดินเท้าครั้งนี้อยู่ที่ **'สยามพารากอน'** ห้างใหญ่ใจกลางเมือง ที่ใครผ่านไป ผ่านมา มักจะต้องหยิบกล้องคู่ใจ ขึ้นมาบันทึกภาพเอาไว้ ทั้งซุ้มที่ประดับประดาด้วยไฟหลากสี ต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ นำพู่เล่นไฟ และมุมสวยงามอื่น ๆ อีกมากมาย

จากนั้นเราจะเดินไปกันต่อที่ **'แยกราชประสงค์'** เพื่อไปถ่ายรูปกับ **'ต้นคริสต์มาสยักษ์'** ที่มีความสูงกว่า 30 เมตร ถือว่าสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งประดับประดาด้วยไฟหยดน้ำอีกกว่าแสนดวง หน้า **'ห้างเซ็นทรัล เวิลด์'**



ไม่เพียงแค่นั้น เพราะบริเวณดังกล่าวยังมีการเนรมิตพื้นที่ให้รูปจำลองสถาปัตยกรรมที่เป็นจุดเด่นของสถานที่ต่างๆ จาก 5 ทวีป รอบโลก อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา ทวีปอเมริกา กับเทพีเสรีภาพ และเหล่าฝูงกวางเรนเดียร์ ประเทศแอฟริกาใต้ ทวีปแอฟริกา กับฝูงสัตว์นานาชนิด ประเทศสวีเดน ทวีปยุโรป กับหอคอยไอเฟล และกังหันลมพลังงานธรรมชาติ ประเทศญี่ปุ่น ทวีปเอเชีย กับ ASUKUSA Temple Gate และ Himeji Castle ประเทศออสเตรเลีย โอเชียเนีย กับเครื่องบิน ไอเฟน เฮาส์ และฝูงจิงโจ้วตัวน้อย



หากใครที่ยังมีแรงเหลือ แนะนำว่าควรแวะสักการะ **ศาลพระพรหม** หรือ **พระพรหมเอราวัณ** ที่สี่แยกราชประสงค์ ก่อนจะไปต่อที่ **'หุบเขานินฮูลา'** เพื่อถ่ายรูปกับซุ้มเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยความระยิบระยับจากแสงไฟนับหมื่น นับแสนดวง และกวางเรนเดียร์ตัวน้อย ที่ยืนคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ด้านหน้า แบบไม่เคยบน

ดูเหมือนจะมีที่เดินเที่ยวให้เลือกไม่กี่ป้ แต่หากลองเดินชม พร้อมถ่ายภาพประทับใจเก็บไว้ด้วยแล้วละก็ จะรู้ว่า เวลามันผ่านไปเร็วเหลือเกิน เผลอแป๊บเดียวก็กินเวลาไปหลายชั่วโมง เอาเป็นว่าใครอยากสัมผัสบรรยากาศแสงไฟ กลางกรุงแบบนี้ ลองหาเวลามาเดินดู รับรองว่า คุณจะประทับใจไม่ลืม เหมือนได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดเลย



อ้อ! สุดท้าย เนื่องจากบริเวณดังกล่าว มีคนเป็นจำนวนมากที่เดินทางมาถ่ายรูป จึงขอเตือนผู้ปกครองที่อยากพาลูกหลานไปเที่ยว
ควรดูแลกันให้ดี อย่าให้คลาดสายตา และอย่าลืมเขียนชื่อ ที่อยู่ พรอมเบอร์โทร สอดไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือกางเกงของน้องๆ ไปด้วย
เพื่อพลัดหลง จะได้งายต่อการติดตาม